

รวมสดดีเจ้าหน้าที่ผู้หาญกล้า กับเพลง ราตรีสวัสดิ์

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ย. 2552

[เรียบเรียงข้อมูลโดยกระทู้ดอทคอม](#)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก glitter.kapook.com

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่แผ่นดินด้ามขวานทองประเทศไทย ยังคงร้อนระอุไปด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ก็คนแลงก็คนเลว ล้วนต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควร ด้วยน้ำมือของผู้ก่อการร้ายที่ไร้ความเมตตาและมนุษยธรรม

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เพียงภาครัฐเท่านั้นที่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ยังมีอีกหลาย ๆ หน่วยงาน องค์กร บุคคล เขามารวมมือกัน โดยหวังจะดับไฟใต้ให้มอดดับ ซึ่งศิลปินอย่าง "ฟักกลิ้ง ฮีโร่" ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เขามามีบทบาทช่วยเหลือ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคอยเฝ้าระวังอารักขาความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน รวมทั้งรักษาดินแดนตามขวานทองของเรา ผ่านเสียงเพลง **ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)**

โดยเพลง **ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)** ถูกแต่งขึ้นมาในหลาย ๆ เวอร์ชัน เพื่อยกย่อง สดดี รำลึก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเนื้อหาของเพลง "ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)" กล่าวถึงชีวิตของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับแบกอาวุธปืนไวข้างกาย เพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายสร้างขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งการซุ่มโจมตี ลอบยิง ลอบวางระเบิด เผาโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการที่ทหารเหล่านั้นไปประจำการอยู่ในดินแดนภาคใต้ พวกเขาต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก และยังคงเสี่ยงกับอนาคตที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังไม่รู้ว่าการเดินทางมาครั้งนี้ พวกเขาจะสามารถกลับไปที่บ้านเกิด เพื่อพบพ่อแม่ พี่น้อง ลูกเมีย อีกครั้งได้หรือไม่

แต่ถึงอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้เสียสละเหล่านี้ หาใช่เพื่อชีวิตของพวกเขาเอง แต่คือการปกป้องชาติ แผ่นดิน เพื่อให้คนในชาติได้ลมต้วลงนอนหลับได้อย่างสบายใจ ดังเนื้อเพลง "ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight) "

คลิปเพลง ราตรีสวัสดิ์ Goodnight (official version)

คลิปเพลง ราตรีสวัสดิ์ Goodnight (Stop Motion MV)

คลิปเพลง ราตรีสวัสดิ์ Goodnight (Joey boy version)

เนื้อหาเพลง " ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)" ฟักกลิ้ง ฮีโร่ feat. ชีโร่ ไซยเดช

วันนี้ฉันมีนิทาน อยากเล่าให้เธอฟัง
นิทานเรื่อง ท ทหาร อดทน
เวลาเค้ายืนเค้าแนบปืนกลไว้ข้างกาย
ทั้งที่เค้าไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคน
แต่เป็นอีกคืนที่เค้าต้องออกลาดตระเวน
เป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบผู้รักตัวเอง น้อยกว่าชนในชาติไทย

เพราะรู้ว่าเลือดเนื้อเค้าจะสละไม่ให้เราเป็นทาสใคร
ในขณะนั้น ผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตี
เสียงปืน ดังสนั่นตอนเวลาเลยเที่ยงคืนกว่า
เสียงระเบิดดังก้องก็ไปทั่วทั้งป่า
พร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตัวเจ้า
เค้ารีบยกปืนกลข้างกายประทับบ่า
ในขณะที่ยิงสวนไปเค้าคิดแต่ว่า
ถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิต
เค้าก็ยินดีที่จะสละทุกอย่างด้วยศรัทธาอันน้อยนิด
ขอเพียงคนในชาติได้หลับสบาย เค้าจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินแม่ชีพมลาย
ในราตรีที่ตามขวานลูกเป็นไฟ

ประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้

หลับตาเถอะนะ ขอให้เธอหลับฝันดี

คืนนี้ไม่ต้องห่วง ตรงนี้ฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉัน

ในคืนที่ผมกินเหล้าอยู่นั่งเล่น

ในคืนที่ป่าข้างห้องยังตั้งวงป๊อกแตง

คืนที่เด็กมัธยมนั่งท่องตำราเอนท์จุฬา

คืนที่ใครหลายคนลืมนชื่อคนเดือนตุลา

คืนที่คุณนอนหลับอยู่บนเตียง

ทั้งหมดคือคืนเดียวกันกับเสียงปืนที่ดังเปรี้ยง

ของทหารต่อต้าน ข.จ.ก.

ผู้ไม่ยอมให้ใครมาเผาโรงเรียน เผาตำรา ส.ป.ช.

และยังไม่มีตอนจบของนิทาน

มีเพียงแต่ตอนรุ่งสางไม่เป็นศพก็พิการ

เพราะในทุกเช้าที่เราตื่นมาเมาซ์ดำ

มันคือเช้าแห่งการสูญเสียชีวิตที่ 5 องศา 37 ลิปดา

เขาตายเพื่อคนในชาติได้หลับสบาย

เขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินแม่ชีพมลายู

ในราตรีที่ด้ามขวานลูกเป็นไฟ

ประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้

หลับตาเถอะนะ ขอให้เธอหลับฝันดี

คืนนี้ไม่ต้องห่วง ตรงนี้ฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉัน

ฝากดาวบนฟ้า ร้องเพลงนี้ให้เธอฟัง

หากฉันไม่ได้กลับ อย่างน้อยให้เธอหลับสบายก็พอแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง DTAC และ AIS จึงสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ทั้ง 2 ระบบ ความปลอดภัย เพลง " ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)" โดยการกด *492282 เพื่อร่วมบริจาคเงิน ครั้งละ 40 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เขาสมทบกองทุน "ผู้กองแคน" ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข หนึ่งในผู้เสียสละที่พลีชีพจากเหตุความไม่สงบในภาคใต้

โดยกองทุน "ผู้กองแคน" มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อ

- ร่วมสนับสนุนเงินทุนแก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ร่วมสนับสนุนการศึกษา แก่บุตรธิดาของตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ที่ไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนได้ ในพื้นที่การปฏิบัติการกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

สำหรับเพลง " ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)" นี้ เชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังเพลง หรือแค่ได้อ่านเนื้อเพลง " ราตรีสวัสดิ์ (Goodnight)" คงรู้สึกซาบซึ้ง น่าตาไหลอย่างไม่รู้ตัว เพราะสัมผัสได้กับความเสียสละของคนที่รักชาติมากกว่าชีวิตของตัวเอง ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงควรสดุดีและขอขอบคุณวีรชนผู้กล้าหาญทุกท่าน และร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ปิดทองหลังพระ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยทุกคน

ขอวิงวอนให้สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดความสงบสุขโดยเร็ว เพื่อผู้เสียสละเหล่านี้จะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสบายใจบ้าง เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยปกป้องดูแลพิทักษ์รักษาชาติ โดยหวังจะให้พวกเราเริ่มตวันใหม่ของชีวิตไปได้อย่างไร้กังวลเหมือนทุก ๆ วันนี้

รักนะ ประเทศไทย



ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- siamxpress.com

<http://highlight.kapook.com/view/43464>